



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากเบอร์ลิน

(Weekly News from Berlin)

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน

13 สิงหาคม 2564

ข่าวภายในประเทศ และข่าวเศรษฐกิจ

โคโรน่า กับ(ไร้)แผนการใช้ชีวิต ของคนเยอรมัน

เป็นเวลากว่าหนึ่งปี ที่นักการเมืองและข้าราชการระดับสูง ออกมากล่าวว่า ประเทศเยอรมนี ไม่สามารถที่จะรับมือกับการ Lockdown เหมือน เมษายน 2020 อีกแล้ว ซึ่งรัฐบาลก็ไม่เคย Lockdown แบบเต็มที่ หดทุกอย่างอีกครั้ง แต่ก็เริ่มมีการตั้งคำถามว่า ปริมาณผู้ป่วยที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง รวมไปถึง ครั้งนี้ โรงพยาบาลจะ



สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้ หรือไม่ คำถามก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้รัฐบาลต้องออกมาประกาศการ Lockdown เหมือนกับช่วงปีที่ผ่านมาอีกครั้ง หรือไม่ ในเวลาเดียวกัน นักการเมืองก็อยู่ในเวลาของการหาเสียง จนทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะกล่าวถึงเหตุการณ์เชิงลบ เช่น มาตรการ Lockdown แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเรื่องจริง ก็คือ ปริมาณผู้ติดเชื้อในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว จะเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้ว ในครั้งนี้ รัฐบาลจะเข้ามาตราการใด ออกมารับมือ Lockdown อีกครั้ง หรือไม่ ล่าสุด รว.สาธารณสุขสังกัดพรรคสหภาพคริสตเตียนเพื่อประชาธิปไตยประเทศเยอรมนี (CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands) นาย Jens Spahn ได้ออกมาแย้งคำกล่าวของ นาย Heiko Maas รว.ต่างประเทศ สังกัดพรรคสังคมนิยมเพื่อประชาธิปไตยเยอรมนี (SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands) ว่า ไม่ควรที่จะพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพในช่วงเวลานี้ มากนัก ซึ่งนาย Maas เห็นว่า สิทธิดังกล่าว ไม่ควรที่จะถูกจำกัดด้วยพระราชกฤษฎีกาได้ โดยการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ในแต่ละครั้ง จะต้องได้รับการตอบแทนสิ่งที่สูญเสียไป อีกทั้งการจำกัดสิทธิ ต้องมีเหตุผลเพียงพอต่อศาล อีกด้วย

คำถามหลัก ในเวลานี้ ก็คือ ภาคการเมืองมีสิทธิที่จะยังสามารถจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่หรือไม่ หลังจากที่ “ทุกคน” มีสิทธิที่จะตัดสินใจรับวัคซีน ที่สามารถนำมารักษาชีวิตตัวเองแล้ว ซึ่งทุกคนสามารถที่จะตัดสินใจที่จะรักษาสุขภาพได้ด้วยตัวเองแล้ว และไม่จำเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือใน

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่มีบุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



การจำกัดเสรีภาพในสังคมต่อไป นั้นหมายความว่า อะไรที่ใช้ดำเนินนโยบายสังคมได้ ก็ต้องปรับมาใช้กับนโยบายสาธารณสุขได้ เช่นกัน โดยหัวใจของนโยบายสังคมที่เน้นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสังคมร่วมมือกันรักษาชีวิตใดชีวิตหนึ่งในสังคมร่วมกัน ซึ่งใครไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ ก็เป็นหน้าที่ของสังคม ที่จะออกมาช่วยเหลือ ซึ่ง

แน่นอน ใครไม่ต้องการที่จะได้รับการช่วยเหลือจากสังคม ก็เป็นการตัดสินใจของบุคคล เหมือนกับผู้ที่สูบบุหรี่สังคม ได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อป้องกันการป่วยจากจากสูบบุหรี่ แต่หากใครยังสูบบุหรี่ ก็เป็นการตัดสินใจส่วนบุคคล ที่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงที่เกิดจากการสูบบุหรี่ขึ้นด้วยตัวเอง

สังคมจะต้องเตรียมพร้อมที่จะอยู่กับไวรัสโคโรนา หลังจากที่ทุกคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว มีสิทธิที่จะป่วยได้ และผู้ป่วยส่วนใหญ่ ไม่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และยอมรับว่า การป่วยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับการเกิด และการตาย การที่ในเวลาอัน กว้างขวางหนึ่งของประชากรในประเทศ ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ก็ทำให้โรงพยาบาลไม่ต้องประสบปัญหาคนไข้ล้นอีกต่อไป แต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ภาคการเมืองเป็นอิสระจากการดูแลรักษา ให้ระบบสาธารณสุขของประเทศดำเนินไปได้ด้วยดี แต่อย่างไรก็ตาม โดยในเวลาอัน แม้วว่าจะมีการพูดคุยถึง “การผลักดันให้ฉีดวัคซีน” มากขึ้น แม้วว่าจะเป็นคำที่ฟังไม่ขึ้นเลย เพื่อที่จะต้องการที่จะคืนอิสรภาพให้กับสังคมเร็วขึ้น

สถิติในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 50 ปี แทบจะไม่ป่วย หรือป่วยก็ไม่หนักมากแล้วทำไมจะต้องใช้การชักจูงใจสร้างแรงผลักดัน เช่น เงิน หวย หรือของขวัญ มาชักชวนให้คนที่มีความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนอยู่แล้ว มาฉีดวัคซีนด้วย ควรที่จะให้รางวัลกับคนที่รับหน้าที่ พยายามมองหาวิธีทางเลือกที่จะสามารถใช้ชีวิตกับไวรัสดังกล่าวมากกว่า การพัฒนาแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้สามารถกลับเข้ามาใช้สถานบริการ เช่น พิพิธภัณฑ์ โรงหนัง โรงละคร สถานที่ทำงาน ที่ควรที่จะได้รับรางวัลมากกว่าคนที่ปฏิเสธที่จะรับวัคซีน จนกลายเป็นความเสี่ยงให้กับคนในสังคม ซึ่งแทนที่ภาคการเมืองจะพูดคุยเรื่องการใช้ชีวิตกับเชื้อ แต่กลับเสียเวลาถกเถียงกันเรื่อง จำนวนผู้ติดเชื้อ และการลดกฎระเบียบ อีกทั้งรัฐบาลก็ระบุเรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อ ผูกมัดกับมาตรการ Lockdown ลงไว้ในพระราชกฤษฎีกาเสียแล้ว ซึ่งในเวลาอัน แสดงให้เห็นเป็นปัญหาว่า จำนวนผู้ติดเชื้อ ไม่ใช่ทุกอย่างที่จะนำมาตัดสินใจถึงมาตรการ Lockdown อีกแล้ว

ถึงเวลาแล้ว ที่ผู้เข้าทำชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จาก พรรค Union กลุ่มสหภาพประกอบด้วย พรรค CDU และพรรค CSU - Christlich-Soziale Union in Bayern (พรรคสหภาพสังคมนิยมคริสต์เตียนแห่งนครรัฐบาวาเลีย), พรรค SPD และพรรค Bündnis 90/Die Grünen (พรรคยุค 90 พันธมิตรสีเขียว) จะต้องออกมาแสดงจุดยืนให้เห็นว่า จะทำให้สังคมประเทศ รับมือและอยู่ร่วมกับไวรัส อย่างไร ใน

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดใด ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด



บางครั้ง เรื่องง่ายๆ เช่น การอนุญาตให้ Fitness Center สามารถกางเต็นท์ให้คนออกกำลังกายกลางแจ้ง ลดการใกล้ชิด และอยู่ในห้องที่มีอากาศปิด แต่ทำไมไม่มีแนวคิดใหม่กับสถานศึกษา เพื่อที่จะทำให้นักเรียนสามารถกลับไปโรงเรียนได้ตามปกติได้แต่ยังคงคุยกันแต่ในเรื่องไร้สาระ ที่ยังไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่จะถึงนี้ และภาคการเมือง ควรที่จะเลิกพูดถึงรางวัลที่จะ

นำมาให้คนที่ยังไม่ฉีดวัคซีน แต่ควรที่จะพูดคุยกันว่า ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนจะต้องรับผิดชอบตัวเอง เพราะรัฐได้จัดสรรวัคซีนไว้อย่างเพียงพอแล้ว และเป็นความรับผิดชอบของทุกคน ที่จะไปรับการฉีดวัคซีน แต่หากภาคการเมืองไม่กล้าที่จะกล่าวสนับสนุนแนวคิดนี้ ก็ยิ่งทำให้ไม่ได้รับความสนใจในประชาชน เพราะจริงแล้ว สิ่งเรียกว่า การร่วมรับผิดชอบทางสังคม (solidarity) ในการจัดการกับวิกฤติโคโรนา ที่เป็นเงินหลายพันล้านยูโร สักวันก็ต้องมีการใช้คืน ซึ่งอย่าลืมว่า เมื่อถึงเวลาหากเศรษฐกิจและสังคมยังไม่สามารถดำเนินไปได้ แล้วใครละที่จะเป็นคนใช้หนี้จำนวนมหาศาลนี้ ในอนาคต

จาก Handelsblatt 13 สิงหาคม 2564

Office of Commercial Affairs - Royal Thai Embassy
Petzowerstr. 1, 14109 Berlin, Germany
email - thaicom.berlin@t-online.de

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

หมายเหตุ - ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏ เป็นข้อมูลที่ได้ จากแหล่งข้อมูลหลากหลายที่มา และมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลแก่บุคคลที่สนใจเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเบอร์ลิน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลนำ ข้อมูลไปใช้ไม่ว่าโดยทางใด